



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศว ปิดฝุ่นโรงอาหารเก่ารองรับคนล้น

### อธิการบดีชี้อาหารถูก-นำบุคลากรภายนอกทะเล็ก

ผศ.น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า หลังจากที่มีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สร้างโรงอาหารใหม่แล้วเสร็จ พร้อมด้วยแนวคิดโภชนาการสีเขียว เกิดโรงอาหารใหม่สวยงาม โปร่งกว่าเดิม และมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก แม้จะสร้างเป็นอาคาร 2 ชั้น แต่ก็ยังไม่สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้อย่างทั่วถึงทำให้เกิดความแออัด โดยเฉพาะช่วงเวลาพักกลางวันที่บางคนถึงกับไม่มีที่นั่งรับประทานอาหาร ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาใช้บริการนอกจากจะเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีบุคคลจากภายนอกเข้ามาใช้บริการด้วยจำนวนมาก เนื่องจากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยจำหน่ายอาหารในราคาถูกลงกว่าภายนอก ราคาขั้นต่ำของข้าวราดแกงจานละ 17 บาท ดังนั้น การที่ มศว จะดูแลเพียงแค่นักเรียนในมหาวิทยาลัยก็ดูจะไม่เหมาะสม

"ขณะเดียวกันเมื่อมีโรงอาหารโภชนาการสีเขียวเกิดขึ้น โรงอาหารเก่าจึงไม่มีการใช้งาน ได้ระดมแนวคิดจากประชาคม มศว ว่าพื้นที่โรงอาหารเก่าควรจะนำมาทำเป็นพื้นที่เพื่อการใช้สอยอะไร ซึ่งได้ข้อสรุปว่าอยากให้คงความเป็นโรงอาหารเดิมเอาไว้ เพราะพื้นที่โรงอาหารใหม่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการได้ทั่วถึง จึงได้หารือที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและตัดสินใจว่าต้องเปิดใช้พื้นที่โรงอาหารเดิม จากนั้นก็ชักชวนประชาคม มศว ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและพนักงานส่วนต่างๆ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โรงอาหารเพื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยให้ผู้ให้บริการทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยซื้ออาหารที่โรงอาหารโภชนาการสีเขียว แล้วมานั่งรับประทานที่โรงอาหารเก่า ส่วนการคัดเลือกร้านอาหารมาเพิ่มเติมต้องใช้เวลาอีกสักกระยะ" อธิการบดี มศว กล่าว

ผศ.น.พ.เฉลิมชัยกล่าวว่า การมาร่วมกันทำความสะอาดโรงอาหารเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนมีจิตอาสา เน้นการมีส่วนร่วม เกิดจิตสำนึกที่จะทำเพื่อส่วนรวม ทั้งส่งผลให้เกิดเป็นความรักความผูกพันในมหาวิทยาลัย ความเป็นหนึ่งเดียว ความรู้สึกของการร่วมทุกข์ร่วมสุข จึงจะตั้งชื่อโรงอาหารเก๋ว่า โรงอาหารน้ำใจพี่น้องมศว

หน้า 23